

Số: 07/TB-UBND

THÔNG BÁO

**Về thực hiện các biện pháp phòng, chống,
khống chế dịch bệnh COVID-19**

Thực hiện thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14 tháng 3 năm 2020, về kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính Phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2020, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống, khống chế dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện công văn số 993/UBND-VHXXH ngày 14 tháng 3 năm 2020 của UBND thị xã Hương Trà, về việc tạm dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn thị xã, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, tránh lây lan dịch bệnh.

Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát, lây lan nhanh tại nhiều nước trên thế giới. Tổ chức y tế thế giới công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Công tác phòng chống dịch bệnh ở nước ta đã bước vào một giai đoạn mới. Do đó tất cả mọi người dân cần phải nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh.

UBND xã Hương Bình đề nghị các cơ quan, các ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện một số nội dung trong công tác phòng chống, khống chế dịch bệnh COVID-19 như sau:

1. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như: siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, các phương tiện giao thông công cộng, chợ, trường học...

2. Các cơ sở kinh doanh ăn uống, điểm cung cấp dịch vụ internet; các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn xã thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn xã.

3. Nghiêm cấm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập đông người để kinh doanh trái phép. Tạm dừng các lễ hội, hoạt động kỷ niệm để tập trung công tác phòng, chống dịch. Hạn chế tổ chức các hoạt động đông người kể cả việc cưới, việc tang, kỉ, chạp, giỗ... truyền thống trên địa bàn xã.

4. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn y tế, đeo khẩu trang. Thực hiện khai báo y tế khi có tiếp xúc với người nước ngoài, người có nghi ngờ nhiễm bệnh; khi có dấu hiệu ho, sốt

cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra, cách ly và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

UBND xã đề nghị các ngành, đoàn thể, các thôn tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đồng thời thực hiện các biện pháp khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn. Đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể và nhân dân trên toàn xã nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Viết Tuấn